

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1191~~ /UBND-LĐT BXH

Bỉm Sơn, ngày 04 tháng 7 năm 2017

V/v hướng dẫn hoạt động hưởng ứng
Tháng hành động phòng, chống ma túy

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 1898/SLĐT BXH-PCTNXH ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy. UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. UBND Thị xã đã chỉ đạo Ban chỉ đạo 138 của Thị xã xây dựng kế hoạch số 1018/KH-BCĐ ngày 09/6/2017 về việc Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2017 trên địa bàn Thị xã, yêu cầu các phòng, ban, các cơ quan chức năng có liên quan cùng với các xã, phường trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biết pháp luật về Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính; đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng về hiểm họa của tệ nạn ma túy, tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như: thi tìm hiểu về đề tài phòng chống ma túy; tọa đàm; tập huấn; nói chuyện chuyên đề về phòng, chống ma túy...nhằm đưa hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền để cộng đồng không kỳ thị với người nghiện ma túy.

2. Công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP và Nghị định 136/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Từ đầu năm đến nay Phòng Lao động - Thương binh và xã hội đã phối hợp với phòng Tư pháp, Tòa án nhân dân, Công an Thị xã và các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn Thị xã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đã đưa thành công 02 đối tượng vào “Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số 1 Thanh Hóa”.

3. UBND Thị xã đã chỉ đạo các xã, phường phát động phong trào toàn dân phát hiện, vận động người nghiện ma túy và gia đình người nghiện tự giác khai báo và đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp; đẩy mạnh công tác cai nghiện ma

túy tại gia đình, cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ.

Trên đây là kết quả chỉ đạo về việc thực hiện hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017 trên địa bàn thị xã Bim Sơn. UBND thị xã Bim Sơn xin báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được biết để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, LĐTBXH;



Mai Đình Lâm